

## ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์

ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มาของสินค้า/ผลิตภัณฑ์/นำเข้าจากประเทศไทย/ช่องทางกระจาย)	สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ (มีผู้ประกอบการไทยเข้าลงทุนหรือไม่ /สินค้าประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด)	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
<p>-ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีขนาดค่อนข้างเล็ก เนื่องจากผู้บริโภคชาวเมียนมาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์อาจมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรปกติทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคต้องถ่วงน้ำหนัก เพราะจะเลือกสินค้าจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก โดยสินค้าดังกล่าวจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้มีรายได้สูงและชาวต่างชาติในเมียนมา</p> <p>-อย่างไรก็ตามเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรท้องถิ่นในเมียนมาเริ่มให้ความสนใจและสนใจการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าส่งออก โดยเริ่มรณรงค์มีการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีน้อยลง โดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ข้าวและกาแฟ</p> <p>-เมียนมาสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เองในประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรประเภทต่างๆ นอกจากนี้การนำเข้าสินค้าดังกล่าวค่อนข้างมีต้นทุนสูงรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ในเมียนมาไม่เอื้ออำนวยต่อการนำเข้าและขนส่งสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ</p> <p>-ช่องทางจำหน่ายสินค้าสำคัญ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ร้านอาหารระดับพรีเมียม และการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ</p>	<p>-ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาลงทุนด้านธุรกิจการเกษตรในเมียนมาจำนวนมาก โดยจะเป็นธุรกิจรายใหญ่ เช่น CP และ Betagro ซึ่งมีการลงทุนในสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป ปศุสัตว์ และอาหารสัตว์ (CP Contract Farming ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ทั้งนี้ยังเป็นสินค้าเกษตรทั่วไปไม่ใช่เกษตรอินทรีย์</p> <p>-สำหรับธุรกิจขนาดเล็กลง จากนักลงทุนไทยยังไม่มีการลงทุนด้านการเกษตรในเมียนมา เนื่องจากการลงทุนมีต้นทุนสูงและกฎหมายเกี่ยวกับการถือครอง/การใช้ที่ดินค่อนข้างซับซ้อน</p>	<p>-เมียนมาเพิ่งเริ่มพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรเมียนมาส่วนใหญ่อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง</p> <p>-ภาครัฐ/เอกชน เมียนมาเริ่มมีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกสินค้าแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ</p> <p>-ปัจจุบันการลงทุนด้านเกษตรอินทรีย์ในเมียนมาอาจยังทำได้ยาก เนื่องจากมีตลาดค่อนข้างเล็กและต้นทุนในการทำธุรกิจสูง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมานโยบายในการส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยในอนาคต</p>